

TUẦN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Từ 12-31-2012 đến 01-06-2013

+ (CWN 24 tháng 12) **Linh mục ở Gp Boston được bổ nhiệm làm công tố viên về lạm dụng tình dục**

Cha Robert Oliver, phụ tá các vấn đề giáo luật của TGM Boston, đã được bổ nhiệm làm công tố viên hàng đầu của Vatican trong các vụ kiện lạm dụng tình dục. Ngài sẽ trở thành “người thúc đẩy công lý” tại Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, thay thế Đức Ông Charles Scicluna, người nổi tiếng cứng rắn trong các điều tra lạm dụng tình dục trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá ở Malta, quê hương của Ngài. Việc bổ nhiệm một linh mục TGP Boston kéo theo một số chỉ trích từ các tổ chức đại diện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, vì cho rằng Cha Oliver đã cố vấn cho ĐHY Bernard Law, người đã bị buộc phải từ chức vì bao che các chứng cứ lạm dụng tình dục. Nhưng Cha Oliver chỉ bắt đầu cố vấn cho ĐHY sau khi các vụ phạm tội đó đã bị đưa ra ánh sáng [...]. Ở Roma, các nguồn tin thông thạo mô tả Cha Oliver như một người ủng hộ mạnh mẽ phương pháp “không dung túng” (*zero tolerance*, triệt để thi hành luật) hiện có của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Trước khi rời nhiệm sở, ĐGM Scicluna bảo đảm với một ký giả rằng những chính sách đó sẽ vẫn luôn hiệu lực sau khi ngài ra đi :” Không phải là Scicluna là người nhấn mạnh về một phương pháp tiếp cận cứng rắn. Đó chính là Đức Thánh Cha”.

+(CWN 26 tháng 12) **Thúc giục tín hữu Công Giáo Ái Nhĩ Lan lên tiếng nhân danh quyền được sống**

Các ngày sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan thông báo sẽ soạn thảo luật cho phép một số [trường hợp] nạo phá thai, ĐHY Sean Brady, TGM Gp Armagh và đứng đầu toàn Ái Nhĩ Lan, viết trong thông điệp rằng : không có giá trị nào quan trọng hơn là bảo vệ quyền được sống trong mỗi tình huống”. “Các đại diện chính quyền sẽ được yêu cầu quyết định xem một xã hội chu đáo và đầy cảm thông được định nghĩa bằng việc cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể và sự bảo vệ cho một phụ nữ đang chiến đấu để đương đầu với một cái thai không mong muốn hay là bằng sự cố tình huỷ diệt một sinh mạng khác. Tôi hy vọng rằng mọi người tin quyền được sống là căn bản, sẽ lên tiếng cách có lý, nhưng thẳng thắn với các đại diện của họ, nhắc họ rằng quyền được sống được trao tặng cho con người không phải bởi những kẻ mạnh trên thế giới này, mà là do Đấng Tạo Hoá. Ngài nói thêm : « Không chính quyền nào có quyền lấy đi quyền đó khỏi một người vô tội ».

+ (AsiaNews 27 tháng 12) **Cuộc trưng cầu dân ý và Hiến pháp ở Ai Cập là một sự sỉ nhục cho đạo Hồi**

Hiến pháp được tổng thống Mohamed Morsi ban hành ở Ai Cập như một “binh minh mới” cho đất nước này, là một nỗi sỉ nhục cho Hồi giáo. Đó là một bước đi khinh suất và sai lạc mà vì nó tín đồ Hồi giáo phải xin lỗi các Kitô hữu và các nhóm khác trong xã hội Ai Cập. Cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp là ngược với Hồi giáo Sunni và hoàn toàn không có khôn ngoan. Phán xét nặng nề này chống lại chính sách của Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập đến từ một thẩm quyền quốc tế về Hồi giáo, lãnh tụ Imri Nazar Hosein, nổi tiếng vì những nỗ lực của ông nhằm tạo ra một

cuộc đối thoại giữa đạo Hồi và thế giới hiện đại. Năm nay 72 tuổi, sinh ở Trinidad và sống một thời gian dài ở Hoa Kỳ, rồi ở Pakistan và nay sinh sống và làm việc ở Kuala Lumpur. Bài nói của ông về Hiến pháp Ai Cập được đưa lên mạng Youtube ngày 23 tháng 12. Những phán xét nặng nề của ông chống lại ban lãnh đạo Ai Cập – bị tố cáo là phản bội Hồi giáo – nổi lên chính khi chính phủ Morsi tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý là một thành công và tân Hiến pháp được 63% cử tri ủng hộ. Ông thẳng thừng tuyên bố rằng phương pháp qua đó Hiến pháp Ai Cập được tung ra là ngược với thực hành của đạo Hồi, Sunna. Ông thừa nhận rằng một Hiến pháp là cần thiết trong một xã hội khi có những nhóm dân chúng, khi xã hội không đồng nhất, nhưng Hiến pháp phải được soạn thảo với một “sự thương lượng kiên nhẫn” và thảo luận với các nhóm xã hội khác nhau.[...] Từ đó ông lên án Hội đồng lập hiến – vốn loại trừ các Kitô hữu, những người không tôn giáo và cả những đại diện của Al – Azhar. Ông nói thêm rằng chúng ta phải xin lỗi các Kitô hữu ở Ai Cập, vì cách mà Huynh Đệ Hồi giáo đã hành động ..Nhưng cái tát nặng nề nhất mà Morsi và Huynh đệ Hồi giáo nhận là khi lãnh tụ Hosein tố cáo họ chia rẽ nhân dân Ai Cập và đặt nền móng cho một cuộc “nội chiến”.

+ (Genetique.org 28 tháng 12) **Thỉnh nguyện thư trên phạm vi Châu Âu để bảo vệ quyền được sống**

Vào ngày lễ Giáng Sinh năm nay, nhiều phong trào ủng hộ sự sống và từ 20 quốc gia Châu Âu đã tung lên mạng trực tuyến một thỉnh nguyện thư “*nhằm ủng hộ việc nhìn nhận trong Liên Minh Châu Âu, quyền được sống ngay từ khi thụ thai*”. Thỉnh nguyện thư này, có tựa đề “**Một người trong chúng ta**”, “được các công dân châu Âu đề xuất, để có được sự “*bảo vệ [về mặt] pháp lý phẩm giá, quyền được sống và sự toàn vẹn của mọi sinh linh ngay từ khi thụ thai trong các lãnh vực thẩm quyền xét xử của Liên Minh Châu Âu, nơi mà một sự bảo vệ như thế là cần thiết*”. Đối với những người khởi xướng thỉnh nguyện thư này, “*phôi người đáng nhận được sự tôn trọng phẩm giá và tính toàn vẹn của nó*”. Nhằm bảo đảm một “*sự gắn kết trong các lãnh vực thuộc thẩm quyền xét xử của nó nơi mà sự sống của người đang được trong cuộc*”, họ nói rõ rằng Liên Minh Châu Âu “*phải đưa vào một lệnh cấm và chấm dứt tài trợ các hoạt động vốn kéo theo việc huỷ diệt các phôi thai, đặc biệt để nghiên cứu và hỗ trợ cho sự phát triển và cho y tế công cộng*”.

+ (CWN 28 tháng 12) **Đền thờ xây năm 750 trước CN được tìm thấy ở Israel**

Các nhà khảo cổ đã khám phá ra các tàn tích của một đền thờ được xây năm 750 trước CN ở Tel Motza, một địa điểm phía tây Giêrusalem. “Những phát hiện mới đây tại Tel Motza cung cấp chứng cứ khảo cổ hiếm hoi về sự hiện hữu của các đền thờ và những khu vực hành lễ trong Vương quốc Juda nói chung và trong vùng Jerusalem nói riêng, trước khi có các cuộc cải cách tôn giáo trên toàn vương quốc này ở cuối thời quân chủ (vào thời Hezekiah và Isaiah), xoá bỏ mọi địa điểm hành lễ, tập trung các thực hành nghi lễ duy nhất tại Đền Thánh ở Jerusalem... Các tường thành của cấu trúc này đồ sộ và bao gồm một cổng vào rộng và về hướng đông, phù hợp với truyền thống xây dựng đền thờ trong vùng Cận Đông cổ : những tia sáng mặt trời mọc ở hướng đông sẽ soi sáng vật thể đặt bên trong ngôi đền trước tiên, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở bên trong”. Bộ trưởng ngoại giao Israel nói trong một tuyên bố :« Một cấu trúc hình vuông vốn có thể đã là một bàn thờ, được bày ra trong sân trong của đền thờ và lương thực của những bình thánh được tìm thấy gần cấu trúc này ».

+ (Radio Vatican 30 tháng 12) **Hãy là chứng nhân cho sự hiệp nhất Kitô giáo**

Khoảng 40,000 thanh thiếu niên tụ họp chung quanh Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trên mộ Thánh Phêrô để canh thức cầu nguyện cuối năm. Họ là những nam nữ trẻ thuộc Cộng đoàn Taizé Châu Âu trên đường hành hương tin cậy hằng năm trên trần gian và đã đến Rôma để nhận phép lành của Đức Thánh Cha cho quyết tâm Năm Mới của họ : *khám phá những suối nguồn tin cậy vào Thiên Chúa trong thế giới hôm nay*. Trong đáp từ bằng tiếng Anh [có cả đáp từ tiếng Pháp và tiếng Đức.ND], Đức Thánh Cha đã nói với họ : “Cám ơn Thầy Aloï vì những lời nồng nhiệt đầy yêu thương. Các bạn trẻ thân mến, các khách hành hương [vì lòng] tin cậy quý mến, chào mừng các bạn đã đến Rôma! Các bạn đã đến với số đông từ khắp nơi trên Châu Âu và từ nhiều châu lục khác, để cầu nguyện tại những mộ của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Thực tế, tại thành này, cả hai Đấng đã đổ máu mình vì Chúa Kitô. Đức tin đã thúc đẩy hai vị Tông đồ cả này cũng là đức tin đã thúc bách các bạn khởi sự hành trình này. Trong năm đang gần tới này, các bạn đề xuất việc khám phá những nguồn suối tin cậy nơi Thiên Chúa, để sống nó trong tâm hồn mình mọi ngày. Điều này làm cho Cha vui mừng rằng, với cách này, các bạn đã giữ lấy các mục tiêu của Năm Đức Tin đã bắt đầu từ tháng 10. Đây là lần họp mặt Châu Âu thứ tư được tổ chức tại Roma. Nhân dịp này, Cha muốn lặp lại những lời của Vị Tiền Nhiệm là Đức Gioan-Phaolô II, nói với các bạn trẻ trong kỳ họp mặt lần thứ ba ở Rôma :”Đức Giáo hoàng cảm thấy một cách sâu sắc được cùng cam kết với hết thầy các con trong cuộc hành hương tin cậy trên trần gian... Cha cũng được kêu gọi nên một khách hành hương tin cậy nhân Danh Chúa Kitô” (30 tháng 12/1987). Lần họp mặt tới sẽ diễn ra ở Strasbourg, Pháp.

+ (CWN 31 tháng 12) **12 linh mục, các nhà hoạt động mục vụ khác bị giết năm 2012**

Theo cơ quan tin tức Thánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm các Dân Tộc : Mười linh mục, một nữ tu và một giáo dân làm việc mục vụ bị hạ sát năm 2012. Sáu vị bị giết ở Nam Mỹ; bốn ở Châu Phi và hai ở Châu Á. Sáu trong số 12 vị bị sát hại trong những âm mưu trộm cắp. Hãng tin Fides cảnh báo : « Chúng tôi không đề xuất dùng từ ‘tử vì đạo’, vì đó thuộc quyền Giáo Hội đoán xét những công trạng của họ và cũng vì sự thiếu thông tin chính xác trong đa số các trường hợp liên quan đến đời sống và cả các tình huống dẫn đến cái chết của các vị đó ».

+ (CWN 31 tháng 12) **HĐGM Hoa Kỳ và Cơ Quan Cứu trợ Công Giáo và tu chính viện trợ nước ngoài.**

Ủy ban Công Lý, Hoà Bình và Phát triển con người thuộc HĐGM Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) và Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (CRS) đã chào đón sự thất bại của tu chính luật do thượng nghị sĩ Rand Paul đưa ra, vốn có thể cắt trợ giúp quốc tế của liên bang khoảng 9 tỷ USD nhằm giúp chi trả tiền cứu trợ bão Sandy. Vị thượng nghị sĩ đảng Công Hoà (bang Kentucky) dường như đưa ra một tu chính cho dự luật cung cấp trợ giúp khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi siêu bão Sandy. Tu chính án Paul sẽ có thể cắt toàn bộ trợ giúp quốc tế khoảng 9 tỷ USD. Việc này thực tế cắt khoảng 1/3 các chương trình trợ giúp chủ yếu về giáo dục, nước sạch, y tế và lương thực cho dân nghèo nhất trong các quốc gia nghèo nhất trên hành tinh. Không chỉ một cắt giảm như thế là không cân xứng, mà nó còn sẽ cấp tiền trợ cấp cho bão Sandy trên đầu trên cổ người nghèo và người dễ bị thương tổn. USCCB và CRS ủng hộ trợ giúp các nạn nhân bão Sandy, nhưng không tán thành những cắt giảm được đề xuất đối với trợ giúp quốc tế. Tu chính án của thượng nghị sĩ đã thất bại với phiếu 91 – 3

+ (CWN 31 tháng 12) **Những người phản đối chiếm văn phòng Sứ thần Tòa Thánh ở Paris**

Những người phản đối đã chiếm các văn phòng của Sứ thần Tòa Thánh ở Paris hôm 31/12 nhằm phản đối quyết định của các giới chức Giáo Hội đuổi những người xâm chiếm khỏi một thánh đường ở Lille. Các dân nhập cư không có giấy tờ, đa số đến từ Algeria, đã dùng ngôi thánh đường Lille này như một chỗ ở cho người vô gia cư kể từ tháng 11. Các giới chức Giáo Hội cuối cùng đã hành động để dời họ đi nhằm duy trì không gian linh thánh. Để phản đối hành động này, khoảng 50 người đã chiếm toà khâm sứ, treo một biểu ngữ phía bên ngoài cửa sổ để yêu cầu Giáo Hội ủng hộ các quyền dân nhập cư. Cảnh sát chống bạo loạn phản ứng lại vụ xâm chiếm này – bị thi hành luật coi như một vi phạm nghiêm trọng, vì toà khâm sứ là một toà đại sứ được bảo vệ – nhưng không có một vụ bắt giữ nào được báo cáo. Những người biểu tình đồng ý rời đi trong ôn hoà, sau khi đã trình bày lời phản đối của họ.

+ (CWN 01 tháng 01 tháng 2013) **Những công việc từ thiện cá nhân của Đức Thánh Cha**

Vị giáo phẩm Vatican phụ trách các việc từ thiện của Đức Thánh Cha đã đưa ra một cái nhìn lướt qua về công việc của ngài trong một cuộc phỏng vấn với tờ Osservatore Romano. Đức TGM Guido Pozzo, vị phụ trách công tác từ thiện của Đức Thánh Cha, hé lộ rằng năm trước Đức Thánh Cha nhận khoảng 7,000 lời cầu xin hỗ trợ tài chính và đã phân phát gần 900,000 euros (# 1.2 triệu USD) trong những gói trợ cấp nhỏ. Các thỉnh cầu đến từ các cá nhân và những tổ chức khắp trên thế giới và phải được một cha quản xứ chứng nhận, và các món tiền được phân phối qua ngài. Những quà tặng của Đức Thánh Cha được làm thành nhiều món nhỏ, để sao cho Người có thể giúp càng nhiều trường hợp đáng giúp càng tốt.

+ (CWN 02 tháng 01) **Giáo phận Westminster chấm dứt ‘các thánh lễ Soho’**

Dường như hành động dưới áp lực từ Roma, Đức TGM Vincent Nichols, giáo phận Westminster nói rằng ‘các thánh lễ Soho’, vốn được tổ chức để chào đón các người đồng tính nam và đồng tính nữ sẽ bị ngưng lại. Trong một tuyên bố giải thích quyết định của ngài, Đức TGM lưu ý rằng Giáo Hội nhấn mạnh ‘một con người phải không được nhận diện bằng định hướng tình dục của họ’ và thánh lễ phải là một cử hành phổ quát, mở ra cho mọi người. ‘Các thánh lễ Soho’ bị chỉ trích nặng nề vì tỏ ra giống như Giáo Hội tán thành các quan hệ đồng tính. Năm trước, Đức TGM Nichols nhún vai coi thường lời chỉ trích đó, cho rằng những thánh lễ đặc biệt này ‘không phải là những dịp gây lộn hoặc chống lại giáo huấn tích cực của Giáo Hội về ý nghĩa của tình dục con người hoặc điều buộc luân lý phát xuất từ giáo huấn ấy. Tuy nhiên, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã điều tra thực hành này và thúc giục giáo phận Westminster phải hành động. Đức TGM cũng thông báo nhà thờ Đức Bà Mông Triệu, nơi ‘các thánh lễ Soho’ được cử hành, sẽ được trao cho Giáo hạt tông nhân Anh giáo, bắt đầu từ mùa Chay năm nay. Ngài yêu cầu cộng đoàn Dòng Tên sở tại tiếp tục chăm lo mục vụ cho những người đồng tính nam nữ muốn sống theo đúng các giáo huấn Giáo Hội, khuyến khích họ tham dự đầy đủ vào đời sống của Giáo Hội trong cộng đoàn giáo xứ địa phương’.

+ (CWN 02 tháng 01) **Kế hoạch làm việc bận rộn năm 2013 của Đức Thánh Cha**

Nhìn tới những kế hoạch cho năm 2013, tờ NCR kết luận rằng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã sẵn sàng đối mặt với một kế hoạch làm việc bận rộn, mặc dù nhiều sự kiện khác sẽ còn thêm vào.

Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật thứ 86 vào tháng Tư và chưa loan báo cuộc tông du nào trong năm nay, cho dù Người được chờ đợi sẽ tham dự Ngày Thế Giới Giới Trẻ ở Rio de Janeiro mà Đức Thánh Cha là người ghi danh đầu tiên. Chương trình năm nay bao gồm một thông điệp mới về đức tin, một cuộc họp tất cả các giới chức ngoại giao Vatican vào tháng 6 và cuộc phong thánh kỷ lục vào tháng 10.

+ **BỔ NHIỆM MỚI**

- (News.VA 24 tháng 12/2012) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Phong Thánh: ĐHY Francesco Coccopalmerio, chủ tịch HĐ Giáo Hoàng về Văn Bản Luật – ĐHY James Muchael Harvey – TGM Felix del Blanco Prieto, nguyên trợ tá [việc] phát chẩn của Đức Thánh Cha – TGM Fabio Bernardo D’Onorio – TGM Renato Boccardo, Gp Spoleto-Norcia – ĐGM Paolino Schiavon, GM phụ tá Gp Roma.

- (News.VA 24 tháng 12/2012) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu, GM phụ tá Gp Xuân Lộc, làm Giám Mục phó Gp Bùi Chu.

- (La Croix 03 tháng 01) Văn phòng báo chí Toà Thánh công bố thư đề ngày 10 tháng 11/2012 qua đó Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Paul Poupard, nguyên chủ tịch HĐ giáo hoàng về văn hoá, làm đặc phái viên của Người ở Lyon ngày 09/01 nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của Bà Pauline Jaricot (1799 – 1862), người sáng lập Hội Truyền Bá Đức Tin và 50 năm sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Bà. Tháp tùng ĐHY có ĐGM Francois Duthel, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Bà và Cha Daniel Carnot, cựu bề trên cả Hội truyền giáo Châu Phi.

- (VIS 03 tháng 01) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Egidio Turnaturi và Ngài Turrinu Vita, làm thẩm phán toà phúc thẩm quốc gia thành phố Vatican.

+ (UcaNews 03 tháng 01) **Hàng ngàn giáo dân đón chào thánh tích Thánh Nữ Têrêxa**

Hàng ngàn tín hữu Công giáo cầm những đoá hồng đỏ chào đón thánh tích Thánh Nữ Terêxa Hải Đồng Giêsu ở tỉnh Ilocos Norte. ĐGM Renato Mayugb Gp. Laoag nói rằng chuyến thăm này rất có ý nghĩa và là một cơ hội để kêu mời giới trẻ trở thành các nhà truyền giáo của Giáo Hội. Thánh tích là những mảnh xương của Nữ Thánh đặt trong một hòm đựng di hài đặc biệt, tới Phi Luật Tân hôm 15/12 và sẽ dành 01 tháng đi vòng quanh 48 tổng giáo phận và giáo phận cả nước. Đây là lần thứ ba các thánh tích này thăm Phi Luật Tân. Hai lần trước là vào các năm 2000 và 2008, với nhiều phép lạ được ghi nhận.

+ (CWN 03 tháng 01) **2.3 triệu người tham dự các buổi triều yết và các nghi lễ năm 2012**

Các thống kê do Phủ giáo hoàng cung cấp cho thấy rằng 447,000 người đã tham dự một trong các buổi triều yết chung hàng tuần của Đức Thánh Cha và 1,256,000 người tham dự Kinh Truyền Tin Chúa Nhật hoặc ở Vatican hoặc ở Castel Gandolfo. 146,000 người khác được dự các buổi triều yết riêng với Đức Giáo Tông. Phủ giáo hoàng cho biết có 501,000 người tham dự các buổi phụng vụ có Đức Thánh Cha chủ trì. Tất cả những con số này dựa vào những ước lượng cẩn thận được ghi lại ở mỗi sự kiện, không tính những lần Đức Thánh Cha xuất hiện ở nước ngoài.

Kể từ năm 2005, tổng cộng hơn 20.5 triệu người đã tham dự các buổi triều yết và các cử hành phụng vụ.

+ (CWN 04 tháng 01) **Hồng Y Vatican viết về vai trò những bà mẹ các linh mục**

Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã viết cho những bà cố của các linh mục và các chủng sinh, suy tư về vai trò vô song của họ trong việc ủng hộ nâng đỡ thừa tác vụ của con họ. Ngài viết rằng mọi người được mặc lấy ơn ân huệ phi thường nhất của Chúa cho đến muôn đời. Ngài lưu ý rằng một khi con bà được truyền chức linh mục, thì người mẹ nhìn con bà bằng một cách mới. “Mọi bà mẹ của một linh mục đều trở thành con gái của con trai bà một cách hết sức khó giải thích”

+ (AsiaNews 04 tháng 01) **Cải tổ bộ luật hình sự có nghĩa là Tập Cận Bình phải thả các GM và LM bị tù**

Các linh mục và tín hữu Hoa Bắc nóng lòng chờ ngày trở về của các GM và LM của họ vốn đã mất tích do cảnh sát bắt giam đã nhiều năm... Từ đầu năm nay, bộ luật hình sự cải cách đã thông qua thành luật, ít là trong ý định, nhằm tôn trọng và bảo vệ các quyền con người. Một ví dụ của điều này là theo luật mới này, không một ai bị ép buộc đổ tội cho chính mình và mọi sự bắt giữ phải dựa trên chứng cứ ‘có được bằng một cách hợp pháp’, nghĩa là không qua tra tấn. Luật này cũng bảo đảm được tiếp cận một luật sư trong vòng 48 tiếng nếu có yêu cầu và những người thân của nghi can phải được thông tin về những tình huống và nơi chốn giam giữ. Ngoài ra, trong thời kỳ giam giữ, nghi can phải được bảo đảm về chế độ ăn uống và ngủ nghỉ. Cuối cùng, công an không được giam giữ một người không bị buộc tội quá 6 tháng. Một linh mục ở Hoa Bắc cho biết theo những luật mới này, được ban hành trong kỷ nguyên Tập Cận Bình, các Giám mục hàm trú sẽ được thả tự do [năm trước, AsiaNews liệt kê ít là 6 vị]. Trong số đó nhân vật nổi bật nhất chắc chắn là Cha Joseph Lu, tổng đại diện Gp hàm trú Bảo-Định, mất tích trong tay công an từ 17 tháng 02/2006. Các tín hữu mong đợi ngài trở về... Nhưng nhiều nhân vật Giáo Hội khác lại không chia sẻ sự phấn khởi này với các tín hữu ở Hoa Bắc. Họ chỉ ra rằng những luật mới này không khẳng định sự độc lập của hệ thống toà án tư pháp khỏi đảng cộng sản, vốn vẫn giám sát việc áp dụng mỗi luật. Họ nhắc lại rằng năm 2004, đã có một tu chính án hiệp pháp đã đưa vào câu ‘ tôn trọng và bảo vệ nhân quyền; song từ đó chẳng có gì thay đổi cả.

Trích từ Xuân Bích VN